

## ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

### เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#### 2 ก.พ.68 กัมพูชา “กัมพูชาระงับโครงการกำจัดทุ่นระเบิด ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ”

นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดของกัมพูชา ระบุว่าโครงการกำจัดทุ่นระเบิดของกัมพูชาที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ระงับการดำเนินงานเป็นเวลา 85 วัน นับตั้งแต่ 25 ม.ค.68 หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ สั่งระงับการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน เพื่อทบทวนและตรวจสอบโครงการความช่วยเหลือต่างประเทศอย่างถี่ถ้วน ก่อนจะดำเนินการอนุมัติอีกครั้ง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดของกัมพูชา ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ ประมาณ 6 ล้าน 3 แสน 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับปฏิบัติการกำจัดทุ่นระเบิดในหลายพื้นที่ของกัมพูชา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 65 - พ.ย. 68 ซึ่งภายใต้โครงการสนับสนุนดังกล่าว ทางกรกัมพูชา กำจัดทุ่นระเบิดและเศษซากระเบิดจากสงครามที่ยังไม่ระเบิดไปแล้ว กว่า 27,000 ลูก ในพื้นที่เกือบ 70,000 ไร่

#### 23 ก.พ. 68 จีน “จีนพัฒนาเรือดำน้ำโจมตี รับมือซีปนาวุธ Typhon ของสหรัฐฯ”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 *South China Morning Post* รายงานอ้างอิงบทความจากนิตยสาร *Naval & Merchant Ships* ของบริษัท China State Shipbuilding Corporation ผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ให้แก่กองทัพเรือจีน (PLA) ว่า กำลังสร้างเรือดำน้ำโจมตีลำใหม่ที่อยู่ต่อเรืออยู่ชั้น โดยออกแบบให้สามารถติดตั้งซีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและหัวรบนิวเคลียร์ ใช้ระบบขับเคลื่อน AIP ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการหลบหลีกการตรวจจับและการปฏิบัติการใต้น้ำได้นานขึ้น เรือดำน้ำดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์แบบสมมาตรต่อการโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะการตอบโต้ภัยคุกคามจากเครื่องยิงซีปนาวุธ *Typhon* ที่สหรัฐฯ ติดตั้งบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ตั้งแต่การฝึกซ้อมร่วมในเดือนเมษายน 2567 ซึ่งสามารถยิงซีปนาวุธอเนกประสงค์ที่มีระยะยิงถึงจีน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ แม้กองทัพจีน (PLA) ยังไม่ยืนยันข่าวนี้ แต่การเปิดเผยรายละเอียดการออกแบบและขีดความสามารถทำให้บทความดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนและน่าเชื่อถือ

## เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

### 1 ก.พ.68 อัฟกานิสถาน “ตอลิบันปฏิเสธข้อกล่าวหาปากีสถานกรณีนำอาวุธของสหรัฐฯ ไปใช้ทางที่ผิด”

เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ Amu TV ของอัฟกานิสถาน รายงานอ้างถ้อยแถลงของรองโฆษกรัฐบาลตอลิบัน เมื่อ 31 ม.ค.68 ที่ยืนยันว่า อาวุธและอุปกรณ์ทางทหารของสหรัฐฯ ที่ถูกทิ้งไว้ในอัฟกานิสถาน หลังการถอนทหารเมื่อปี 2564 ได้รับการดูแลอย่างดี และไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด อย่างไรก็ตาม กต.ปากีสถานแสดงความห่วงกังวลว่า อาวุธดังกล่าวอาจตกอยู่ในมือของกลุ่มก่อการร้าย เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ซึ่งอาจเป็นภัยต่อปากีสถานและเสถียรภาพของภูมิภาค หลังจากปรากฏข่าวสารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากลุ่มตอลิบันในอัฟกานิสถานปฏิเสธคืนอาวุธให้สหรัฐฯ ตามคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อีกทั้งยังเรียกร้องให้สหรัฐฯ จัดหาอาวุธที่ล้ำสมัย เพื่อใช้ต่อสู้กับกลุ่ม Islamic State (IS)

## ตะวันออกกลาง

### 2 ก.พ.68 อิสราเอล “ผู้นำอิสราเอลเตรียมเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อหารือข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา”

สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่า นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล จะเริ่มการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาระยะที่ 2 ในการพบหารือกับนายสตีฟ วิดคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลาง ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ของสหรัฐฯ ใน 3 ก.พ.68 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู ยังมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ทำเนียบขาวสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซา และการช่วยเหลือตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังคงถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัว ทั้งนี้ อิสราเอลและกลุ่มฮามาส บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา เมื่อ 19 ม.ค.68 โดยข้อตกลงระยะแรกกำหนดให้มีการหยุดยิงเบื้องต้น เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างนี้กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกัน 33 ราย เพื่อแลกกับการที่อิสราเอลจะปล่อยตัวทักโทษชาวปาเลสไตน์ ประมาณ 1,900 ราย

### 3 ก.พ.68 อิหร่าน “IRGC เปิดเผยฐานทัพใต้ดินที่รองรับขีปนาวุธต่อต้านเรือพิฆาตจำนวนหลายร้อยลูก”

สนข.Xinhua รายงานว่า กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) เปิดเผยฐานทัพใต้ดิน ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่าน ซึ่งสามารถรองรับขีปนาวุธต่อต้านเรือพิฆาตจำนวนหลายร้อยลูก โดยขีปนาวุธเหล่านี้ มีระยะการโจมตีเกิน 1,000 กม. รวมทั้งมีขีปนาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง Qadr-380 ซึ่งเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ พลตรีฮอสเซน ซาลามิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ IRGC ระบุว่า การจัดแสดงขีปนาวุธและฐานทัพครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกองทัพอิหร่าน เพื่อให้ประเทศศัตรูต้องประเมินขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านใหม่อีกครั้ง และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิหร่านในการเสริมสร้างความสามารถด้านการป้องกันและการโจมตีของประเทศอย่างต่อเนื่อง

#### **4 ก.พ.68** ซีเรีย “ระเบิดรยณต์ในซีเรียครั้งที่ 2 ในรอบ 3 วัน ผู้เสียชีวิต 20 ราย”

เกิดเหตุระเบิดรยณต์ในเมือง มานบิจ ทางตอนเหนือของซีเรีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย ซึ่งถือเป็นเหตุระเบิดครั้งที่ 2 ในรอบ 3 วัน โดยคนร้ายนำรยณต์ที่มีวัตถุระเบิดไปจอดไว้ที่ถนน แล้วจุดระเบิด แรงระเบิดทำให้รยณต์ที่มีผู้โดยสารกว่า 30 รายโดยสารผ่านมาพลิกคว่ำ และทำให้มีผู้เสียชีวิต 20 ราย นับว่าเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่การโค่นอำนาจของระบอบเผด็จการของนายบาร์ชา อัล-อัสซาด เมื่อ ค.ศ.67 และเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุลักษณะเดียวกันในเมืองนี้ ซึ่งเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 9 ราย เมื่อ 1 ก.พ.68 ขณะที่นายอาเหม็ด อัล-ซารา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีรักษาการเมื่อ 29 ม.ค.68 ประกาศว่าผู้ก่อการร้ายที่ลงมือโจมตีจะต้องได้รับโทษสูงสุด อนึ่ง นายอัล-ซารา เป็นอดีตนายกบฏที่เป็นแกนนำในการโค่นล้มอำนาจของนายอัสซาด ซึ่งได้กำหนดหลักการพื้นฐานให้ซีเรียมีการปกครองแบบประชาธิปไตย กระจายอำนาจ และฆราวาสนิยม โดยเคารพสิทธิของกลุ่มศาสนาและชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศ

#### **5 ก.พ.68** ฉนวนกาซา “กลุ่มฮามาสพร้อมเจรจากับอิสราเอลเพื่อสรุปรายละเอียดข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา

และปล่อยตัวประกันแลกเปลี่ยนนักโทษระยะที่ 2 ทั้งนี้ ในระยะแรกของข้อตกลงหยุดยิง 6 สัปดาห์ ฮามาสปล่อยตัวประกันไปแล้ว 18 ราย รวมตัวประกันคนไทย 5 ราย แลกกับอิสราเอลปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ ออกจากเรือนจำเกือบ 600 ราย และยังเหลือตัวประกันอีก 7 ราย ที่ฮามาสตกลงจะปล่อยตัวในระยะแรกของข้อตกลงหยุดยิง ส่วนสาระสำคัญในข้อตกลงหยุดยิงระยะที่ 2 ซึ่งก่อนหน้านี้ระบุไว้ว่ากลุ่มฮามาสจะต้องปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมด ขณะที่ทางการอิสราเอลประเมินว่าฮามาสยังควบคุมตัวประกันอยู่ 94 ราย ในจำนวนนี้คาดว่าจะยังมีชีวิตอยู่กว่า 60 ราย

#### **6 ก.พ.68** ฉนวนกาซา “อิสราเอลจะส่งให้สหรัฐฯ เข้าควบคุมฉนวนกาซา หลังเสร็จสิ้นข้อตกลงหยุดยิง”

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดเผยผ่านทวิต โซเชียล ว่า รัฐบาลอิสราเอลจะส่งให้ทางการสหรัฐฯ เข้าควบคุมฉนวนกาซา หากเสร็จสิ้นข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส ซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้น พลเรือนชาวปาเลสไตน์จะได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัย ในภูมิภาคตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่าจะไม่มีทหารสหรัฐฯ เข้าไปประจำการในฉนวนกาซา ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก รมว.กท.อิสราเอลระบุว่าได้สั่งการให้ทหารอิสราเอลเตรียมแผนในการเปิดทางให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์ ในฉนวนกาซา เดินทางออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยสมัครใจ

### 9 ก.พ.68 อิหร่าน “ผู้นำสูงสุดอิหร่านพบกับแกนนำระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาส”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า อayatollah อายาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่านพบกับแกนนำระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาส ได้แก่ นายคาลิล อัล-ไฮยา รักษาการผู้นำกลุ่มฮามาส นายโมฮัมหมัด ดาร์วีซ หัวหน้าสภากลุ่มฮามาส และนายนิซาร์ อาวาดัลลาห์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงกลุ่มฮามาส ที่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน เมื่อ 8 ก.พ.68 เพื่อหารือถึงความสำเร็จของข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา ระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอล ขณะที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านกล่าววยกย่องกลุ่มฮามาสที่สามารถขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ของสหรัฐฯ ขณะที่บรรดาแกนนำกลุ่มฮามาสแสดงความยินดีพร้อมขอบคุณอิหร่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

### 10 ก.พ.68 ฉนวนกาซา “กลุ่มฮามาสอ้างอิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ระเบียงเน็ตซาริม”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ระบุว่า กองทัพอิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ระเบียงเน็ตซาริม (Netzarim Corridor) ซึ่งเป็นเขตทหารที่แบ่งฉนวนกาซาออกเป็นทางตอนเหนือและทางตอนใต้ เมื่อ 9 ก.พ.68 ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาส ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 19 ม.ค.68 เพื่อช่วยยุติความขัดแย้งในฉนวนกาซาที่ยืดเยื้อมานานกว่า 15 เดือน อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับแถลงการณ์ดังกล่าวของกลุ่มฮามาส แต่แหล่งข่าวความมั่นคงของอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลกำลังถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ทางตอนกลางของฉนวนกาซา

### 16 ก.พ.68 อิสราเอล “ได้รับมอบระเบิดหนักจากสหรัฐฯ หลังทรมัภัยยกเลิกการระงับส่งออก”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 สนช.Reuters รายงานว่ากระทรวงกลาโหมอิสราเอลประกาศว่าอิสราเอลได้รับมอบระเบิด MK-84 ขนาด 2,000 ปอนด์จากสหรัฐอเมริกา หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยกเลิกการระงับการส่งออกที่เคยถูกกำหนดโดยอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน การระงับดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น โดยระเบิด MK-84 เป็นระเบิดที่ไม่มีการนำวิถี น้ำหนัก 2,000 ปอนด์ (907 กิโลกรัม) สามารถทะลุผ่านคอนกรีตและโลหะหนา สร้างรัศมีการระเบิดกว้าง ก่อนหน้านี้รัฐบาลไบเดนได้ระงับการส่งมอบระเบิดเหล่านี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อพลเรือนในพื้นที่หนาแน่น เช่น ฉนวนกาซา แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิง การส่งมอบครั้งล่าสุดนี้ถูกมองว่าเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา โดยเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์หยุดยิงที่เปราะบางในกาซาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกัน

### **17 ก.พ.68 อิสราเอล “ผู้นำกลุ่มฮามาสถูกสังหารโดยอิสราเอล ทางตอนใต้ของเลบานอน”**

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2025 สนข.Reuters รายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้สังหารนายมุฮัมหมัด ซาฮิน ผู้นำกลุ่มฮามาสในเมืองไซดอน ทางตอนใต้ของเลบานอน โดยกองทัพอิสราเอลระบุว่านายซาฮินเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของฮามาสในเลบานอน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายต่อพลเมืองอิสราเอล โดยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลกำลังดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮามาสและเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอน ซึ่งกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ได้ยิงจรวดและโดรนข้ามพรมแดนเข้าไปในอิสราเอล

### **19 ก.พ.68 อิสราเอล “อิสราเอลโจมตีชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอน เสียชีวิต 1 ราย”**

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 สนข.Reuters กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนรายงานว่า อิสราเอลโจมตีเมืองไอตา อัล-ชะอับ บริเวณชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนด้วยโดรน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเส้นตายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ซึ่งกำหนดให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน ตามข้อตกลงหยุดยิงที่เกิดขึ้น กองทัพอิสราเอลแถลงว่า การโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายที่สมาชิกเฮซบอลเลาะห์ ซึ่งกำลังจัดการอาวุธในพื้นที่ แม้จะมีข้อตกลงให้อิสราเอลถอนกำลังภายในวันที่ 18 ก.พ.68 แต่เจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่า จะคงกำลังบางส่วนไว้ใน 5 จุดข้ามพรมแดนชั่วคราว เพื่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนยังรายงานว่า มีผู้บาดเจ็บ 2 รายจากการยิงของอิสราเอลในเมือง อัล-วาซซานี ขณะที่หน่วยป้องกันพลเรือนเลบานอนระบุว่า พบศพอีก 11 รายได้ซากปรักหักพังใน 4 หมู่บ้านทางตอนใต้ ซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีก่อนหน้านี้

### **21 ก.พ. 68 อิสราเอล “ระเบิดรถบัส 3 คัน คาดเป็นการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้าย”**

เกิดเหตุระเบิดรถบัส 3 คันในเมืองบาดยัม ทางตอนใต้ของกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการก่อการร้าย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบอุปกรณ์ระเบิดอีก 2 ลูกที่ไม่ทำงาน โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่า หนึ่งในอุปกรณ์ดังกล่าวมีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม (11 ปอนด์) และมีข้อความระบุว่า "การแก้แค้นจากตุลคาเรม" ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลต่อค่ายผู้ลี้ภัยในพื้นที่ทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์เมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้ อุปกรณ์ระเบิดที่ใช้มีลักษณะคล้ายกับที่เคยตรวจพบในเขตเวสต์แบงก์ก่อนหน้านี้

## 22 ก.พ.68 อิสราเอล “อิสราเอลเสริมกำลังรถถัง เข้าสู่เขตเวสต์แบงก์”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 สนข.NBC News รายงานว่า กองทัพอิสราเอลได้ส่งรถถังและยานพาหนะหุ้มเกราะเข้าสู่เขตเวสต์แบงก์ เพื่อเสริมกำลังในการปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค โฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่า การส่งกำลังเสริมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ รักษาความปลอดภัยและป้องกันการก่อการร้าย ในพื้นที่ ขณะที่ผู้นำปาเลสไตน์ได้ประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการยกระดับความรุนแรง และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซง สถานการณ์ในเวสต์แบงก์ยังคงตึงเครียด โดยมีการปะทะระหว่างกองกำลังอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง การส่งรถถังเข้าสู่พื้นที่นี้อาจส่งผลให้ความขัดแย้งยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

## แอฟริกา

## 2 ก.พ.68 โชมเลีย “ผู้นำสหรัฐฯ สั่งโจมตีกลุ่ม IS ในโชมเลีย”

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โปสต์ผ่านทวิต โซเชียล ที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ของเขาเมื่อ 1 ก.พ.68 ว่า ได้สั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในโชมเลีย เป้าหมายเป็นสมาชิกระดับสูงที่เป็นคนวางแผนการโจมตีของไอเอสและสมาชิกคนอื่น ๆ ปฏิบัติการได้ทำลายล้างที่เป็นแหล่งกบดานและสังหารผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ โดยไม่ก่ออันตรายกับพลเรือน ขณะที่ สนข.Reuters รายงานว่า กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐฟุนด์แลนด์แห่งโชมเลีย ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโชมเลีย ได้รุกรับแหล่งกบดานของกลุ่ม IS ในภูมิภาคมารวมเดือน มีการปะทะกันและเกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่าย แต่ฝ่ายรัฐฟุนด์แลนด์สามารถยึดพื้นที่สำคัญได้หลายจุด ทั้งนี้ การโจมตีในโชมเลียในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ประกาศเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่ม Islamic State (IS) ในแอฟริกาตะวันออกได้หลายคน ท่ามกลางความวิตกกังวลถึงความเป็นไปได้ที่กลุ่ม IS จะกลับมารวมกลุ่มกันได้ แข็งแกร่งรอบใหม่ หลังจากประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ของซีเรียถูกโค่นอำนาจ เมื่อ ธ.ค.67

## 2 ก.พ.68 ชูดาน “กองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วก่อเหตุโจมตีทางตอนเหนือของชูดาน เสียชีวิต 54 ราย”

กระทรวงสาธารณสุขของชูดานรายงานว่า กองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็ว (RSF) ซึ่งเป็นกองกำลังกึ่งทหารในชูดาน โจมตีตลาดแห่งหนึ่งในเมืองออมเดอร์มาน ทางตอนเหนือของกรุงคาร์ตูม เมื่อ 1 ก.พ.68 ทำให้มีผู้เสียชีวิต อย่างน้อย 54 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 150 ราย ขณะที่ทางการชูดานประณามว่าการโจมตีครั้งนี้ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าว ทั้งนี้ สงครามกลางเมืองชูดานระหว่างกองทัชูดานกับกองกำลัง RSF ซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่ เม.ย.66 ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 28,700 ราย และประชาชนประมาณ 14 ล้านรายต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น

## **6 ก.พ.68** **ดีอาร์.คองโก “นักโทษหญิงถูกสังหารหมู่ในดีอาร์.คองโก”**

สหประชาชาติเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือดีอาร์.คองโก ว่ามีนักโทษหญิงกว่า 160 รายถูกข่มขืนก่อนถูกเผาทั้งเป็น ในระหว่างเหตุการณ์นักโทษแหกคุก ครั้งใหญ่ในเมืองโกมาเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่กลุ่มกบฏใหญ่ในประเทศได้บุกเข้ายึดเมือง นอกจากนี้ สหประชาชาติยังรายงานว่าการสู้รบระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกลุ่มกบฏ ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ทำให้มี ผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 3,000 ราย ซึ่งสถานการณ์เพื่งบรรเทาเบาบางลงเมื่อต้นสัปดาห์ที่กลุ่มกบฏประกาศหยุดยิง ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม แต่ยังมีคำเตือนว่าจะเริ่มการโจมตีครั้งใหม่ในเร็ว ๆ นี้ โดยมีเป้าหมายต่อไปคือการยึด เมืองบูกาวู เมืองใหญ่อันดับ 2 ในภาคตะวันออกของประเทศ

## **อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย**

### **3 ก.พ.68** **รัสเซีย “ยูเครนโจมตีรัสเซียด้วยโดรนส่งผลให้ต้องระงับเที่ยวบินหลายแห่ง”**

ยูเครนใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีสถานที่ด้านพลังงานทำให้เกิดไฟไหม้และต้องระงับ เที่ยวบินที่ทำอากาศยานหลายแห่ง โดยผู้ว่าการแคว้นอัสตราคัน ทางตอนใต้ของรัสเซีย แจ้งผ่านเทเลแกรมว่า กองกำลังยูเครนพยายามใช้โดรนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในแคว้นนี้ รวมถึงสถานที่ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน และโดรนที่ตกลงมาทำให้เกิดไฟไหม้ แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่สำนักงานการคมนาคมทางอากาศ แห่งชาติ (Rosaviatsia) แจ้งว่าอยู่ระหว่างระงับเที่ยวบินออกจากทำอากาศยานหลายแห่งในแคว้นอัสตราคัน แคว้นซาราตอฟ แคว้นอูลยานอฟสค์ เมืองคาซัน และเมืองนิซนีกัมสค์ในแคว้นตาตาร์สถาน เพื่อความปลอดภัย

### **4 ก.พ.68** **ยุโรป “ผู้นำ EU มีมติให้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซีย”**

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า ผู้นำในสหภาพยุโรป (EU) มีมติให้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม และพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร เพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซีย ระหว่างการประชุมสุดยอด ด้านกลาโหม ที่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของเบลเยียม เมื่อ 3 ก.พ.68 โดยนายอันโตนิโอ คอสตา ประธาน คณะมนตรีของ EU ระบุว่า ผู้นำ EU เห็นพ้องให้เร่งแก้ไขจุดอ่อนสำคัญด้านกลาโหม อาทิ ระบบป้องกันทางอากาศ และขีปนาวุธ เครื่องกระสุน รวมถึงการขนส่งทางทหาร อย่างไรก็ตาม แม้การประชุมดังกล่าวจะยังไม่มีข้อสรุป เกี่ยวกับแหล่งที่มาของงบประมาณสำหรับโครงการด้านกลาโหม แต่คณะกรรมการธิการ EU ตกลงที่จะหาทางผ่อนปรนกฎเกณฑ์ด้านการคลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การใช้จ่ายงบประมาณด้านกลาโหม

### 5 ก.พ.68 สวีเดน “เหตุกราดยิงในโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ที่สวีเดน เสียชีวิต 10 ราย”

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสวีเดน ระบุว่า เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนริสเบิร์กสกา ศูนย์การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ในสวีเดนเมืองโอเรโบร ห่างจากกรุงสตอกโฮล์มไปทางตะวันตกประมาณ 200 กม. เมื่อ 4 ก.พ.68 เหตุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย รวมทั้งมือปืนที่ก่อเหตุด้วย และจากข้อมูลที่พบในขณะนี้เชื่อว่ามือปืนก่อเหตุเพียงลำพัง และไม่น่ามีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เนื่องจากผู้ต้องสงสัยไม่เคยมีประวัติก่อเหตุรุนแรงมาก่อน และไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรม ทั้งนี้ สวีเดนไม่ค่อยเกิดเหตุกราดยิงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเหตุยิงกันอันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแก๊งอาชญากร และกลุ่มผู้อพยพ

### 8 ก.พ.68 รัสเซีย “รัสเซียประณามยูเครนในเหตุโจมตีต่อพลเมืองที่เมือง Makeyevka แคว้นโดเนสต์”

กต.รัสเซีย ออกแถลงการณ์ประณามยูเครนว่า รัฐบาลยูเครนก่ออาชญากรรมนองเลือดอีกครั้ง โดยกองทัพยูเครนตั้งใจโจมตีเป้าหมายพลเรือนในเมือง Makeyevka แคว้นโดเนสต์สังหารผู้บริสุทธิ์ รวมถึงสตรีและเด็ก โดยสื่อมวลชนรัสเซียรายงานว่ามีเด็กเสียชีวิต 1 ราย และในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย เป็นเด็ก 2 ราย รัสเซียขอประณามการก่อการร้ายครั้งนี้และชาติตะวันตกที่สนับสนุนและสงอาวุธให้รัฐบาลยูเครนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศร่วมประณามการก่อการร้ายดังกล่าวด้วย โดยระบุว่า การนิ่งเฉยต่อการก่ออาชญากรรมเท่ากับเป็นการสมรู้ร่วมคิด

### 10 ก.พ.68 รัสเซีย “ทางการรัสเซียยังไม่ได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับการเจรจายุติสงครามกับยูเครน”

นายมิคาอิล กาลูชิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย ระบุว่าขณะนี้ทางการรัสเซียยังไม่ได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจเพียงพอจากสหรัฐฯ สำหรับเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 3 ปี โดยเน้นย้ำว่าสหรัฐฯ จะต้องมีการที่เป็นรูปธรรม เพื่อเริ่มต้นการเจรจากับรัสเซีย และคำนึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัสเซีย พร้อมแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการขจัดต้นตอของความขัดแย้งดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สหรัฐฯ และรัสเซียแลกเปลี่ยนความเห็นที่มีท่าทีขัดแย้งกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซีย



## **10 ก.พ.68 ฝรั่งเศส “ฝรั่งเศสเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเตรียมประชุมสุดยอด AI โลก”**

เจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงปารีสของฝรั่งเศสวางกำลังประจำการรอบแกรนด์พาเลซ และถนนฌ็องเซลิเซที่อยู่ใกล้เคียงตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 10 ก.พ.68 ก่อนที่การประชุมสุดยอดปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI) Action Summit) จะเริ่มขึ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่ 10 -11 ก.พ.68 ที่แกรนด์พาเลซ โดยผู้นำโลกและผู้บริหารด้านเทคโนโลยีจะประชุมหารือเรื่องการนำ AI มาใช้อย่างปลอดภัย ในช่วงเวลาที่มีกระแสต่อต้านเพิ่มขึ้นต่อการใช้ระเบียบควบคุมเข้มงวด จนภาคธุรกิจมองว่าปิดกั้นการสร้างนวัตกรรม ด้าน สนข.Reuters ตั้งข้อสังเกตว่าแนวโน้มความต้องการควบคุม AI เริ่มผ่อนคลายลงนับจากการประชุมสุดยอด AI ครั้งก่อนที่อังกฤษและเกาหลีใต้ ครั้งนั้นมหาอำนาจโลกมุ่งให้ความสนใจเรื่องความเสี่ยงของการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ หลังจาก OpenAI ของสหรัฐฯ เปิดตัวแชทบอตชื่อ ChatGPT ในปี 2565 อนึ่ง การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการจำกัด AI ในสมัยรัฐบาลโจ ไบเดน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯ ได้กดดันให้ผู้กำหนดนโยบายของสหภาพยุโรปต้องใช้มาตรการที่ผ่อนคลายลงเพื่อให้บริษัทยุโรปสามารถแข่งขันได้

## **18 ก.พ.68 รัสเซีย “สหรัฐอเมริกาและรัสเซียหารือแนวทางยุติสงครามในยูเครน”**

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 สนข.VOA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียได้จัดการประชุมที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามในยูเครนและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยฝ่ายสหรัฐฯ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาร์โค รูบิโอ และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ ไมค์ วอลต์ซ รวมถึงผู้แทนด้านกิจการตะวันออกกลาง สตีฟ วิตคอฟฟ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ขณะที่ฝ่ายรัสเซีย นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เซอร์เก ลาฟรอฟ และที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ ยูริ อูซาคอฟ ก่อนการประชุม ทั้งสองฝ่ายระบุว่าผลการเจรจาครั้งนี้เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นในการสร้างแนวทางสู่การเจรจาโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินในอนาคต อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวไม่ได้เชิญรัฐบาลยูเครนเข้าร่วม ซึ่งทำให้รัฐบาลกรุงเคียฟส่งผู้แทนไปยังซาอุดีอาระเบียเพื่อเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเยือนของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ประธานาธิบดีเซเลนสกีได้ประกาศเลื่อนกำหนดการเยือนซาอุดีอาระเบีย เพื่อแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการไม่ยอมรับความชอบธรรมของการหารือระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียที่ไม่มีส่วนร่วมของยูเครน โดยยืนยันว่าการเจรจาเกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามควรมีฝ่ายยูเครนเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ

## **22 ก.พ.68 สหรัฐอเมริกา “คนร้ายก่อเหตุกราดยิงในโรงพยาบาล รัฐเพนซิลเวเนีย จนท.เสียชีวิต 1 นาย”**

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2025 เกิดเหตุคนร้ายติดอาวุธปืนพกและพกสายรัดพลาสติก (zip ties) เข้าไปในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ของโรงพยาบาล UPMC Memorial ในเมืองยอร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา และจับเจ้าหน้าที่เป็นตัวประกัน หลังจากการยิงปะทะระหว่างคนร้ายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 1 นาย และคนร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรม นายทีโมธี บาร์คเกอร์ อัยการเขตยอร์กเคาน์ตี ระบุว่าผู้ต้องสงสัยชื่อ ดีโอเจเนส อาร์คองเจิล-ออร์ติซ อายุ 49 ปี ได้จับเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเป็นตัวประกัน โดยมัดมือของเธอด้วยสายรัดพลาสติก เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเผชิญหน้า เกิดการยิงปะทะที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แอนดรูว์ ดูอาร์เต จากกรมตำรวจเวสต์ยอร์กโบโรห์ เสียชีวิต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามคน รวมถึงแพทย์ พยาบาล และพนักงานทำความสะอาด รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนาย ได้รับความเจ็บจากการปะทะครั้งนี้ด้วย

## **23 ก.พ.68 รัสเซีย “เปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนด้วยโดรนมากกว่า 200 ลำ”**

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 สนข.Reuters ปธน.โวลอดีเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน รายงานว่า รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนด้วยโดรนมากกว่า 200 ลำ ซึ่งนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น เซเลนสกีประณามการกระทำดังกล่าว และเรียกร้องให้พันธมิตรของยูเครนร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น กองทัพอากาศยูเครนระบุว่าสามารถสกัดกั้นโดรนได้ 138 ลำ นอกจากนี้ รัสเซียยังได้ยิงขีปนาวุธวิถีโค้ง 3 ลูก ส่งผลให้เกิดความเสียหายใน 5 ภูมิภาคของยูเครน ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันครบรอบ 3 ปีของสงครามเต็มรูปแบบระหว่างรัสเซียและยูเครน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

## **24 ก.พ.68 ฝรั่งเศส “เกิดเหตุป่าวัตถุระเบิด ไปยังสถานกงสุลรัสเซียในเมืองมาร์กเซย์”**

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 สนข.ต่างประเทศรายงานว่ เกิดเหตุการณ์ป่าวัตถุระเบิดจำนวน 3 ลูกเข้าไปยังสถานกงสุลรัสเซียในเมืองมาร์กเซย์ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส โดยมีวัตถุระเบิด 2 ลูกที่เกิดการระเบิด ส่วนอีก 1 ลูกไม่ทำงาน เบื้องต้นตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฝรั่งเศสได้ปิดล้อมพื้นที่บริเวณสถานกงสุลรัสเซียทันทีหลังเกิดเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่ภายในสถานกงสุลยังคงอยู่ภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย โดยรัสเซียได้เรียกร้องให้ฝรั่งเศสสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบุว่าเป็นการก่อการร้าย ส่วนฝรั่งเศสก็ได้ออกมาประณามเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกับวันครบรอบ 3 ปีของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งก่อนหน้านี้ รัสเซียได้ส่งโดรน 267 ลำ เข้าโจมตีใน 13 ภูมิภาคทั่วยูเครนในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

**25 ก.พ. 68**    **รัสเซีย "รัสเซียเร่งผลิตโดรนใหม่พร้อมอาวุธร้ายแรงเพื่อโจมตียูเครน"**

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 สนช. AP รายงานว่า วิศวกรในรัสเซียกำลังผลิตโดรนหลายร้อยลำที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสับสนให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน โดยผสมผสานกับอาวุธใหม่ที่มีอำนาจร้ายแรง โดรนเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นที่โรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษอลาบายกา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากพรมแดนยูเครน โดยมีการผลิตโดรนที่ไม่มีอาวุธประมาณ 40 ลำ และโดรนที่ติดตั้งหัวรบเทอร์โมบาริกประมาณ 10 ลำต่อวัน กลยุทธ์นี้มีชื่อว่า "ปฏิบัติการเป้าหมายลวง" ซึ่งมุ่งเน้นให้ยูเครนใช้ทรัพยากรและกระสุนจำนวนมากในการป้องกัน แม้ว่าโดรนส่วนใหญ่จะถูกยิงตกหรือถูกเบี่ยงเบนด้วยการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่จำนวนที่มากมายของโดรนทำให้บางลำสามารถโจมตีเป้าหมายได้ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและชีวิตพลเรือนอย่างมีนัยสำคัญ

-----